



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 2. รองศาสตราจารย์วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัย (คณะบริหารธุรกิจ) กรรมการ 3. นางสาวประเสริฐศรี ศิริชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ 4. นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี จัยวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ กรรมการ 6. นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เลขาธิการ <p>และที่ประชุมได้มีข้อสังเกตว่า รูปแบบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาให้มีลักษณะของระเบียบหรือประกาศที่เป็นทางการ โดยปรึกษากับสำนักงานกฎหมาย</p>
		การนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร	ที่ประชุมรับทราบ
		<p>รายงานผลการดำเนินงานของคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 7 หน่วยงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะวนศาสตร์ 2. คณะมนุษยศาสตร์ 3. คณะศึกษาศาสตร์ 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 5. สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6. สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน 7. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม <p>รายงานผลการประชุมโครงการระบบขนส่งกรุงเทพมหานคร ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่</p>	
2	คณะวิทยาศาสตร์	ข้อพิจารณาการรวมภาควิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม	<p>ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับที่มาของโครงการสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งมาเป็นวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็นหลายศาสตร์ ควรนำศาสตร์เหล่านั้นมาบูรณาการให้ประสานเชื่อมโยงและพัฒนาแต่ละศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งไปพร้อมกัน การบริหารจัดการหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้มีความเข้มแข็งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศได้ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย-

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)			เกษตรศาสตร์ได้อีกทางหนึ่ง 2. ความรู้พื้นฐานและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ควรยกฐานะของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้เป็นคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและรวมวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมมาไว้เป็นหน่วยงานเดียวกันเมื่อถึงเวลาอันสมควร การบูรรวมหน่วยงานที่มีลักษณะการทำงานที่ใกล้เคียงกันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ทำให้ไม่เกิดการซ้ำซ้อนกัน ประหยัดงบประมาณ และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า ประธานฯ ขอให้หน่วยงานทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม และคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา บริหารจัดการในส่วนของแต่ละหน่วยงานให้เต็มศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน เสียก่อน ในขณะที่เดียวกันควรดำเนินการบริหารจัดการให้แต่ละส่วนมีความชัดเจนและเข้มแข็งมากขึ้น และขอให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทำข้อมูลวัตถุประสงค์และกิจกรรมการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป
3	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตว่าชื่อของสถาบันฯ คำว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ไม่ควรใช้ภาษาจีน ซึ่งแปลความหมายได้ว่า “สถาบันด้านการเกษตร” ควรจะใช้ภาษาจีนทับศัพท์ให้สามารถอ่านได้เป็นคำว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช ศรีอัยฎาพร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ชี้แจงว่า ได้หารือกับภาควิชาภาษาต่างประเทศแล้วหากใช้ภาษาจีนทับศัพท์ อาจไม่สื่อความหมาย แต่จะขอรับนำไปหารืออีกครั้งและจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบในโอกาสต่อไป
4	สำนักงานบริหาร กลุ่มภารกิจวิชาการ	ขออนุมัติยกฐานะและขอเปลี่ยนชื่อสำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ	ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ 1. การเปิดสอนหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ควรจัดทำในลักษณะของโครงการ หรือ โปรแกรมการศึกษาที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปอีก 2. รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดส่วนงานภายในและมาตรการกำหนดอัตรากำลังคนในภาครัฐ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควรชะลอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มอัตรากำลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น โดยในหลักการขอให้ใช้วิธีการปรับเกลี่ยอัตรากำลังและใช้เงินรายได้ในการบริหารจัดการ 3. ภารกิจของสำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ อาจมีภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยและสำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการมีหน้าที่ในการประสานงานจัดการเรียนการสอน จึงไม่ควรมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตและประสานปริญญญา 4. สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการควรเป็นหน่วยงานกลางประสานงานดูแลหลักสูตรสหวิทยาการทุกระดับ โดยควรพิจารณาให้หลักสูตรสหวิทยาการแต่ละหลักสูตร มีการตกลงกันให้คณะใดคณะหนึ่งเป็นเจ้าภาพหลักและได้รับปริญญาจากคณะนั้น 5. ชื่อของหน่วยงาน ควรใช้คำว่า “Multidisciplinary” แทนคำว่า “Interdisciplinary” ประธานฯ ขอให้รับข้อคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณา และนำเรื่องนี้กลับไปทบทวนแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขอเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร แบบ 2.2	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
6	คณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตร คณะประมง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร	การจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอเปิดและปรับปรุงหลักสูตรตามแบบฟอร์ม และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ	
7	อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 29 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 39 ราย	
8	สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550	ที่ประชุมรับทราบ
9	กองวิเทศสัมพันธ์	ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	
10	สำนักงานกฎหมาย	รายงานผลคำพิพากษาเรื่องการฟ้องคดีปกครองผู้เกษียณอายุขอขยายเวลาราชการ	
11	คณะทำงานติดตาม ผลการปฏิบัติงาน	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก จำนวน 2 รายคือ คณบดีบัณฑิตศึกษาศาน และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
12	คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ๑	รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550	
13	งานประชาสัมพันธ์ มก.	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2550 รวมจำนวน 160 เรื่อง และ 138 เรื่องตามลำดับ	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี